

ข่าวสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2546 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ การประชุมวิชาการนี้จัดเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการแสดง กตเวทิตาคุณต่อศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล ในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ 5 รอบ ท่านเป็นศาสตราจารย์ทางการพยาบาลคนแรกของประเทศไทยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการดูแลแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังมาตลอด ในงานนี้มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง อาการและการจัดการกับอาการในผู้ป่วยเรื้อรัง การบำบัดเสริม นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน หัวใจ ฯลฯ จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยตรง รวมถึงปาฐกถาพิเศษจากท่านอาจารย์สมจิต ในหัวข้อ ความเจ็บป่วยเรื้อรัง: แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งผู้สนใจที่ต้องการติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.thaihealth.net หรือที่ ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติ www.ra.mahidol.ac.th/nurse/thai/administration/alumni.html บรรยากาศการประชุมทั้งสองวันเป็นไปอย่างคึกคัก อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 650 คน ซึ่งเป็นพยาบาลที่มาจากทั่วประเทศ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติยังได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต ในคืนวันที่ 5 กันยายน แต่ท่านอาจารย์สมจิต ผู้เป็นที่รักของศิษย์ทั่วประเทศ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และเป็น การรวมรุ่น บางท่านไม่ได้พบกันมานานับ 10 ปี มีการแสดงจากศิษย์รุ่นต่าง ๆ ซึ่งมาร่วมกันจัดการแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ เช่น รำจากภาคเหนือ ลำตัดจากรามารุ่นที่ 3 การร้องเพลง รวมทั้งวิถีทัศนประวัติของท่านอาจารย์สมจิต ซึ่งมี 2 ชุด จากศิษย์ภาคกลางและภาคเหนือ ในโอกาสนี้ศิษย์ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาล และเชิดชูนักวิจัยทางการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและยังคงเปิดรับการสนับสนุน ผู้สนใจที่ต้องการสนับสนุนเงินร่วมสมทบกองทุน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาริบัติ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติ เลขที่บัญชี 026-2-12654-5 พร้อมส่งสำเนาไปที่ ผศ. ดร. อัมภาพร พัววิไล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต ปทุมธานี 12000

ธิดารัตน์ จันทร์ดา

ฝ่ายวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาริบัติ